

ร้อยละของการตั้งครุฑซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

นโยบายสำคัญ ลดปัญหาการตั้งครุฑซ้ำและการแท้งซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้งอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครุฑสามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยได้ และส่งเสริมการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของวัยรุ่นในการขอรับคำปรึกษา บริการคุมกำเนิด และบริการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 5 ประกาศหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการสนับสนุนค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครุฑในวัยรุ่น ป้องกันการยุติการตั้งครุฑที่ไม่ปลอดภัย และป้องกันและควบคุมการตั้งครุฑไม่พึงประสงค์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

ผลการดำเนินงาน

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับรับทราบหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งได้ร่วมกับกรมอนามัยในการสนับสนุนค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครุฑในวัยรุ่น ป้องกันการยุติการตั้งครุฑที่ไม่ปลอดภัย และป้องกันและควบคุมการตั้งครุฑไม่พึงประสงค์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยหน่วยบริการสามารถเบิกค่าบริการห้วงอนามัย ได้ในอัตราเหมาจ่าย 800 บาทต่อราย ค่าบริการยาฝังคุมกำเนิด ได้ในอัตราเหมาจ่าย 2,500 บาทต่อราย และค่าบริการยุติการตั้งครุฑ ได้ในอัตราเหมาจ่าย 3,000 บาทต่อราย โดยได้มีการประกาศให้ทราบในเวทีการจัดประชุมต่างๆ ดังนี้

1. ประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายอาสาสมัครยุติการตั้งครุฑ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ บรรยายโดย นางจาวี รัตนยศ ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หัวข้อ “การบริการจัดการบริการยุติการตั้งครุฑที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” และหัวข้อ “การสนับสนุนค่าบริการการป้องกันการยุติการตั้งครุฑที่ไม่ปลอดภัย และค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครุฑไม่พึงประสงค์”



2. ประชุมชี้แจงบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ บรรยายโดย ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. หัวข้อ “การบริหารจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” นายวิโรจน์ นาคไพจิตร ผู้แทนสำนักบริหารการจตุสรและชดเชยค่าบริการ สปสช. หัวข้อ “การบริหารการจ่ายและชดเชยค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการประมวลผลข้อมูลบริการ”



3. ประชุมนวัตกรรมบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. บรรยายโดยนางจาร์วี รัตนยศ และคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หัวข้อ “การเบิกจ่ายผ่านระบบบัญชียา จ(2) ของ สปสช. การกระจายยาผ่านระบบ SMART VMI และการยุติการตั้งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง”



4. ประชุม Women’s Health Online ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ ประกาศนโยบาย เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับที่ปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว ณ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ไตรมาสละ 1 ครั้ง (รวมจำนวน 4 ครั้ง) ได้แก่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่ 4 มิถุนายน 2563 และวันที่ 9 กันยายน 2563

การสนับสนุนค่าบริการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์		
การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557	การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560	การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
- การให้บริการคุมกำเนิดที่ถาวรในหญิงไทยที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกละการปรึกษา หรืออยู่ในภาวะหลังคลอด หรือหลังแท้งหรือต่อการคุมกำเนิด • บริการห่วงอนามัย จ่ายตามจรรยาบรรณไม่เกิน 800 บาทต่อราย • บริการยาฝังคุมกำเนิด จ่ายตามจรรยาบรรณไม่เกิน 2,500 บาทต่อราย	- การให้บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Medabon® หรือระบบดูดสูญญากาศ (MVA) หรือเครื่องดูดสูญญากาศไฟฟ้า (EVA) ยาเม็ดยาลูกอม ใญ่หญิงไทยทุกกลุ่มอายุ ทุกละการปรึกษา ที่จำเป็นต่อการยุติการตั้งครรภ์ ตามเงื่อนไขของกฎหมายอายุ และข้อบังคับแพทยสภา • จ่ายตามจรรยาบรรณไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย	- การให้บริการคุมกำเนิดที่ถาวรในหญิงไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ทุกละการปรึกษา กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ • บริการห่วงอนามัย จ่ายตามจรรยาบรรณไม่เกิน 800 บาทต่อราย • บริการยาฝังคุมกำเนิด จ่ายตามจรรยาบรรณไม่เกิน 2,500 บาทต่อราย


